




สรุปข่าว สร.



NEWS

ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>มทกรมสุขภาพดี ที่ภูเก็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, TNN, theagenda-thai)</p> <p>- รมว.สร. เปิดงานมทกรมสุขภาพดี ที่ภูเก็ต (Good Health @ Phuket) ภายใต้โครงการ LONG LIFE THAI FIT พิตกายพิตใจ พร้อมกล่าวว่า การจัดมทกรมสุขภาพดีได้ดำเนินการครบทั้ง 4 ภาค มีประชาชนร่วมออกกำลังกายมากกว่า 5,000 คน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นการช่วยกระตุ้นให้คนไทยได้รับรู้ถึงการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพให้เพียงพอ หรือ ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดี และป้องกันโรค NCDs ควบคู่กับการกินอาหาร รวมถึงเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Healthy Move & Smart Carbs” และร่วมออกกำลังกายกับเพลง “LONG LIFE THAI FIT” กับปชช.ที่มาร่วมงาน</p>	
<p>รมช.สร. ตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุข</p> <p>1. ตรวจสอบ รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thebetter)</p> <p>- นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สร. ลงพื้นที่ตรวจสอบ รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมชูแนวคิด "ท่าศาลาโมเดล" ที่ผสมผสานแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันอย่างครบวงจร มีผลงานคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ที่ใช้นวัตกรรมผสมผสานแพทย์แผนไทย-จีน เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้ถึง 15-45% รวมถึงเป็น 1 ใน 21 แห่งแรกของประเทศที่มี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และร่วมโครงการ Thailand Triple-P เสริมสร้างสุขภาพจิตและความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีข้อสั่งการ ได้แก่ 1.หนุนก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ขยายบริการ OPD 2.ยกระดับศูนย์ฟอกไต ให้บริการครบวงจร 3.ขยาย Telemedicine โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ห่างไกล 4.จัดระบบนัดหมายออนไลน์ 5.ประสานกรมสุขภาพจิตผลักดันโครงการ Triple-P จ.นครศรีธรรมราชกับรร.เอกชน 6.จัดสรรงบ 10 ล้านบาท สำหรับครุภัณฑ์จำเป็น และ 7.สนับสนุนรถพยาบาล 1 คัน ให้ รพ.นบพิตำ</p> <p>2. ตรวจสอบ รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>- นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สร. ลงพื้นที่ตรวจสอบ รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พบมีผลงานเด่นในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดผ่านโครงการ "มินิธัญญารักษ์" ซึ่งมีผู้รับบริการ 23-25 ราย และสามารถเลิกยาเสพติดได้ถึงร้อยละ 60 ภายใน 1 ปี พร้อมมีข้อสั่งการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 30 เตียง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ด้วยงบ 30 ล้านบาท และจัดทำเป็นแผนต่อเนื่อง 2-3 ปี และสนับสนุนโครงการก่อสร้างห้องชุดครอบครัวสำหรับที่พักเจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำการสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม และให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงกำชับเขตตรวจสุขภาพที่ 11 ให้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก อ.นบพิตำ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ</p>	
<p>ส่งเสริมหมอนวดแผนไทยภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สร. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยฯ กับเทศบาลเมืองปากพอง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2568 พร้อมกล่าวว่า การนวดไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างรายได้ให้แก่</p>	

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f. fanmoph
• I Love MOPH

X. pr_moph
@ healthmoph

• http://pr.moph.go.th
• moph channel

☎ 0 2590 1311-2
☎ 0 2591 8613



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศและปชช.ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ปัจจุบันหลายประเทศมีความต้องการหมอนวดจากไทย จึงต้องผลิตหมอนวดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ</p>	
<p>ยกระดับนโยบายตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- นายอนุชา สะสมทรัพย์ รมช.สธ. เผยถึง สถานการณ์ด้านประชากร พบจำนวนการตายมากกว่าการเกิด เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยในปี 2566 จำนวนการเกิด เหลือเพียง 462,240 คน จำนวนการตาย 571,646 คน และจำนวนบุตรโดยเฉลี่ย ลดลงจาก 6 คนเหลือเพียง 1.12 คน คาดการลดลงของจำนวนประชากรจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 15 – 20 ปี โดย สธ. เร่งจัดตั้งคลินิกเพื่อส่งเสริมการมีบุตร ในโรงพยาบาลสังกัด สธ. จำนวน 901 แห่ง สนับสนุนและช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการมีบุตร และมีบุตรยาก พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เด็กปฐมวัยของภาครัฐ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p>	
<p>ยาทราคาดอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitak, news1live)</p> <p>- อย. ชี้แจงการเผยแพร่เรื่อง อย.ยกระดับ ยาทราคาดอล เป็นยาควบคุมพิเศษและจำกัดช่องทางการจำหน่าย เป็นข้อมูลจริง โดยปรับเป็นขายในสถานพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากพบปัญหาการนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ที่มีนำไปใช้ผสมกับ ยาแก้ไอ น้ำอัดลม น้ำดื่มกระป๋อง และวัตถุออกฤทธิ์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดอาการมึนเมา</p>	
<p>สถิติอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- กรม คร. เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน 10 ปี พบจำนวนผู้เสียชีวิตรวม 190,289 ราย เฉลี่ย 19,029 รายต่อปี อัตราเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 29 ต่อแสนประชากร โดยพบคนวัยหนุ่มสาวอายุ 15 – 29 ปี ครองสถิติการเสียชีวิตสูงสุดแต่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) กลายเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ขับขี่เอง และพาหนะที่ทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ พร้อมแนะแนวทางการขับขี่ปลอดภัยในผู้สูงอายุให้เลี้ยงขับขี่ทางไกล เส้นทางไม่คุ้นเคย และการขับขี่กลางคืน</p>	
<p>เปิดบริการคลินิกฟรีเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เผยการเตรียมโครงการคลินิกฟรีเมียมในเวลา จำนวน 2 แผนก 8 ห้องตรวจ ได้แก่ แผนกอายุรกรรม และแผนกข้อและกระดูก พร้อมให้บริการ ส.ค. 68 ตามกำหนดการ คาดมีคนโคราชมาใช้บริการร่วมจ่ายค่ารักษาวันละ 150 คน แต่ยังไม่ขอความชัดเจนในระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยเฉพาะระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาให้บริการในส่วนคลินิกฟรีเมียมในเวลาราชการ</p>	
<p>ปัญหาวิกฤตกำลังคนด้านสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- คณะ กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร จัดงานเสวนาหัวข้อ “ปลดล็อกวิกฤตกำลังคนสุขภาพ” โดยมี น.ส.กัญพัชร รจิตโรจน์ รองประธานคณะ กมธ.ฯ คนที่ 1 กล่าวว่า การคุยเรื่องปัญหาสาธารณสุขไทยหากไม่คุยกับบุคลากรจะไม่ได้ผล ขณะนี้มีบุคลากรลาออกหรือไหลไปเอกชนจำนวนมาก รัฐบาลไม่ได้เร่งแก้ปัญหาคือเร่งผลิตแพทย์เพิ่มอย่างเต็ม ผลิตเท่าไรก็ออกเพราะไม่ให้สวัสดิการเพิ่ม พร้อมเสนอ 5 ประเด็น ทั้งปรับบทบาท รร.แพทย์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรใน สธ., เพิ่มเงินเดือน สวัสดิการ เงินพิเศษ, จำกัดชั่วโมงทำงาน, การพัฒนาบริการสุขภาพนอก รพ. และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรการแพทย์</p>	
<p>สปสช.คุ้มครองเวชระเบียน รพ.รัฐทั่วประเทศ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.วีระพันธ์ สุวรรณามัย รองประธานคณะกมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ รพ.รัฐเตรียมคืนเงิน สปสช. 4,000 ล้านบาท เนื่องมาจากการคุ้มครองเวชระเบียน ของ สปสช. ซึ่งจะคุ้มครองเวชระเบียน รพ.รัฐ 3% แล้วใช้ผลไปปรับลดเงินทั้ง 100% ของงานทั้งหมด รวมถึงค่าบริการรักษาผู้ป่วยใน (IP) ปี 2569 เพิ่มขึ้นแค่ 3.5% ขณะที่งบด้านอื่น เช่น งบนวัตกรรม เพิ่มขึ้นถึง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>72.9% และกรณีนี้มีหลักฐานว่าทุจริต กลับตรวจแค่บางส่วน เรียกเงินคืนเฉพาะที่เจอ ไม่ใช่วิธีขยายผลแบบเดียวกับ IP และยังไม่แจ้งความทันที ต้องรอให้คืนเงินไม่ครบก่อน ค่อยดำเนินคดี แบบนี้ทำถูกต้องแล้วหรือ โดยจะยื่นกระทู้นี้ต่อ รมว.สร. พร้อมตั้งคำถามการตรวจสอบ สปสข.จากองค์กรภายนอกดำเนินการถึงไหนแล้ว เพราะรอมมา 2 เดือนกว่าแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thecoverage, hfocus)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสข. ชี้แจงการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนดังกล่าวเป็นไปตามมติ บอร์ด สปสข. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2568 และเป็นมาตรฐานการเบิกจ่ายและเป็นธรรมของระบบ ซึ่งการสุ่มตรวจสอบ 3% สปสข. มีการแจ้งตั้งแต่ต้นปีและเคยดำเนินการมา และได้ขอคำแนะนำจากสนง.สถิติแห่งชาติในการดำเนินการและต้องมีการคำนวณค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ด้วย ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีหากงบบัญชีผู้ป่วยในยังมีเงินคงเหลือหลังจากการให้บริการจริง สปสข.จะโอนงบส่วนนี้ให้กับ รพ.ทั้งหมด แต่หากงบประมาณไม่พอตามผลงานการให้บริการจริง สปสข. ก็จะทำเรื่องเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณและรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ นพ.วีระพันธ์ โปสต์ขอบคุณ สปสข.ยืนยันไม่มีติดงบประมาณ และขอให้ทุกคนช่วยบันทึกและแชร์เป็นพยาน หากมี รพ.ใดถูกเรียกเงินคืนเพราะเหตุนี้ให้แจ้งด้วย</p>	
<p>กฎอนามัยระหว่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ขององค์การอนามัยโลก ที่ตกลงไว้เมื่อปี 2567 ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ เนื่องจากละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพ</p>	-